

เกษตรกรชาวสวนยางยะลาพอใจ หลังใช้วิธีอัดแก๊สให้ต้นยางเพิ่มผลผลิต 3 เท่าตัวรายได้เพิ่ม



แหล่งที่มา : สทท.ยะลา วันที่ข่าว : 10 กรกฎาคม 2558

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพารายะลา แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางใช้วิธีติดตั้งอุปกรณ์อัดฮอร์โมนเอทรีลีน เพิ่มผลผลิตยืดอายุการโค่นต้นยางทิ้ง นำร่องแล้วใน 4 อำเภอ ได้ผลดี ขณะเกษตรกรชาวสวนพอใจ เพิ่มผลผลิตน้ำยาง รายได้เพิ่ม

นายสุรัชย์ บุญวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา นำทีมเจ้าหน้าที่ จากกองทุนสวนยางยะลา ลงพื้นที่บ้านกำปงนิบง ม.7 ต.บุติ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อสาธิตวิธีการติดตั้งอุปกรณ์อัดฮอร์โมนเอทรีลีนให้ต้นยางพาราอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางยะลา นำร่องฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรแล้วใน 4 อำเภอ ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวสวนยางพาราได้เป็นอย่างดี

นายสุรัชย์ บุญวรรณ กล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา ได้จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรลดต้นทุนการผลิต เรื่องการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 240 คน ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา อ.ยะหา อ.รามัน และ อ.บันนังสตา พร้อมทั้งได้จัดทำแปลงสาธิต จำนวน 4 แปลงๆ ละ 1 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม และมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางรวมทั้งสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ในสวนยาง ซึ่งผลจากการทำแปลงสาธิต เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่า ทำให้เป็นที่พอใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก



- 2 -

สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์อัดฮอร์โมนเอทธิลีนแบบบริมโพร เพื่อเพิ่มผลผลิต ติดตั้งง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้ฝาครอบพลาสติกใส เป็นตัวเก็บฮอร์โมน โดยติดอุปกรณ์ดังกล่าวกับผิวเปลือกต้นยางที่ขูดเปลือกจนเรียบดีแล้ว ด้วยกาว 2 หน้าชนิดพิเศษที่ติดมาบริเวณฝาครอบตำแหน่งที่ติดฝาครอบพลาสติกจะเป็นด้านขวาเหนือรอยกรีดเล็กน้อย หลังจากอัดฮอร์โมนแล้ว

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยกรีดแบบลากมือลง แต่รอยกรีดครั้งต่อไป จะขึ้นด้านบนเรื่อยๆ ส่วนการอัดแก๊ส 1 ครั้ง สามารถกรีดได้ 3 ครั้ง โดยกรีด 1 วันเว้น 2 วัน ซึ่งการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และคำแนะนำจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยาง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ท่ามกลางปัญหาราคายางตกต่ำ หลายๆ คนอาจจะคิดว่าในราคายางตกต่ำการลงทุนไปจะ得不คุ้มกับผลที่ได้รับจึงไม่กล้าลงทุน แต่ในทางกลับกันยิ่งราคายางตกต่ำควรจะมีการนำสารเคมีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ให้กับต้นยาง เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง โดยเฉพาะเกษตรกรที่คิดว่าจะโค่นต้นยางทิ้งหลังน้ำยางไม่ออก ซึ่งวิธีนี้สามารถเร่งต้นยางให้น้ำยางได้อีกอย่างน้อย 2 ปี

ขณะที่ นายนายต่อเลาะ เซะแง เกษตรกรชาวสวนยาง อยู่บ้านเลขที่ 82/1 ม.7 ต.บุตี อ.เมือง จ.ยะลา เปิดเผยว่า ได้ทดลองหันมาใช้วิธีอัดฮอร์โมนเอทธิลีนมา 6 เดือนแล้ว ในเนื้อที่สวนยาง 3 ไร่ สามารถเพิ่มน้ำยางถึง 3 เท่าตัว เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวที่ผ่านมา กว่าจะได้ น้ำยางเต็มถ้วยจะต้องใช้เวลาถึง 5 วัน แต่เมื่อมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ติดเพียงครั้งเดียวก็ได้ น้ำยางเต็มถ้วย สามารถเพิ่มรายได้กว่าเดิม เคยได้ยืนมานานแล้ว สำหรับการใส่แก๊สเอทธิลีน เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางแต่ไม่เคยคิดจะใช้เพราะกลัวต้นยางตาย ยางหน้าแห้ง ขายไม่ได้ แต่หลังจากได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ก็ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น จึงอาสาจัดทำแปลงสาธิตในสวนของตนเอง การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้กับเกษตรกรในช่วงราคายางตกต่ำ ดังนั้น จึงแนะนำให้เกษตรกรรายอื่นหันมาติดตั้งวิธีอัดแก๊สเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



12 - 15 กรกฎาคม 2558 หน้า 5 (1)

ร้อง ‘บิกตุ’ คุยจีนยืดพ่อนพัน กฎใหม่นำเข้ายางคอมปาวด์/ผวาส่งออก 7 แสนตัน/ปีวูบ

เกษตรกร-ผู้ส่งออก ผวาจีนจัดระเบียบนำเข้ายางคอมปาวด์ใหม่ เพิ่มกฎส่วนผสมอื่นๆ 12% แทนยางธรรมชาติ หวั่นกระทบส่งออกปีละ 7 แสนตันบอสใหญ่ไทยรับเบอร์ ระบุรัฐบาลจีนตีเดี่ยวประกาศใช้กฎใหม่แล้ว ตั้งแต่ 1 ก.ค. แต่กรมศุลฯจีนยังอะลุ่มอล่วยเก็บภาษีเพิ่ม คาดเกรงกระทบผู้ค้าจีนเอง สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ ส่งหนังสือร้อง นายกษ ประยุทธ์เร่งเจรจายืดอายุพ่อนพัน

ดร.ปรีดี ลิลาเศรษฐวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ รับเบอร์ จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากกรณีประเทศจีน ผู้รับซื้อยางคอมปาวด์รายใหญ่ของไทยได้มีการปรับสัดส่วนการผลิตยางคอมปาวด์ตามข้อกำหนดใหม่ โดยที่ประเทศจีนจะนำเข้ายางคอมปาวด์จากประเทศต่างๆ ในสัดส่วนการผลิตยางธรรมชาติต้องไม่เกิน 88% และสัดส่วนอื่น 12% เป็นส่วนผสมอื่นๆ ตามเงื่อนไขจากเดิมเคยบังคับใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมถึง 99-99.5% ซึ่งหากไทยทำไม่ได้ตามข้อกำหนดจะต้องเสียภาษีนำเข้า (จากเดิมไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากจีน) อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องไปปรับปรุงเรื่องกระบวนการผลิต ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นและต้องใช้เวลา จึงได้ขอพ่อนระยะเวลาการดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ของจีนจากเดิมจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา แต่ได้ขอพ่อนพันเป็น

เวลา 1 ปี แต่ทางจีนได้พ่อนพันให้เพียง 6 เดือนถึงเดือนมิถุนายน 2558 ขณะนี้ถือว่าเลยเวลาพ่อนพันมาแล้ว

“เรื่องนี้มองเป็นการกีดกันการค้า จากปกติไทยจะส่งออกยางคอมปาวด์ไปจีนประมาณ 7 แสนตันต่อปี จากการส่งออกยางพาราไปจีนประมาณปีละ 3 ล้านตัน คาดว่าจะกระทบอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาว่าการส่งออกเดือนกรกฎาคมนี้ หากไทยสามารถส่งออกยางแท่ง STR 20 ทดแทนยางคอมปาวด์ได้เพิ่มขึ้น ก็คงไม่กระทบตลาดมากนัก แต่หากการส่งออกทั้งคอมปาวด์และยางแท่งลดลง ในครึ่งปีหลังการส่งออกจะกระทบแน่นอน”

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเจรจากับทางการจีน

เพื่อขอยืดระยะเวลาพ่อนพันออกไปอีก จนกว่าสถานการณ์ราคายางในประเทศจะดีขึ้น ทั้งนี้จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวหากไทยทำไม่ได้ถึงมาตรฐานใหม่จะต้องเสียภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์ ดันละ 1.5 พันหยวน (ประมาณ 8.1 พันบาท) ขณะที่การปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้ตามหลักเกณฑ์ของจีนต้องใช้ต้นทุนสูง เรื่องนี้เชื่อว่ากระทบภาพรวมการส่งออกยางพาราไปจีนแน่นอน

“ที่ผ่านมารัฐบาลจีนถือเป็นมิตรประเทศที่ดีกับไทยมายาวนานในทุกๆ ด้าน และได้ร่วมลงทุนในไทยหลายโครงการ โดยเฉพาะล่าสุดรัฐบาลจีนได้มีแผนร่วมลงทุนรถไฟรางคู่กับรัฐบาลไทย หากรัฐบาลไทยได้มีการเจรจาขอความเห็นใจจากรัฐบาลจีน ก็น่าจะเข้าใจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้”

ขณะที่นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้โทรศัพท์สายตรง

ไปยังลูกค้าของบริษัทที่จีน ได้รับแจ้งว่า รัฐบาลจีนได้ประกาศหลักเกณฑ์การนำเข้ายางคอมปาวด์ใหม่และมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ทางกรมศุลกากรของจีนยังไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์ที่ไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใด ทำให้

12 - 15 กรกฎาคม 2558 หน้า 5 (2)



ยังมีการซื้อขายกันปกติ ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นเพราะเรื่องนี้น่าจะกระทบกับผู้นำเข้าของจีนเช่นกัน จึงยังไม่ได้เข้มงวด อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มองว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลต้องการจะปกป้องชาวสวนยางในจีนที่มีแหล่งปลูกใหญ่ในพื้นที่มณฑลไหหลำและยูนนาน ซึ่งเริ่มเปิดกรีดยางแล้ว

เช่นเดียวกันท.พ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทวงศ์บัณฑิต จำกัด มองต่างมุมว่า หลักเกณฑ์/มาตรการข้างต้นของจีนคงไม่กระทบการส่งออกยางพาราในครึ่งปีหลังมาก และในอนาคตยางแท่ง STR 20 จะมาทดแทนยางคอมปาวด์อยู่แล้ว และการกำหนดมาตรฐานที่ 12% เชื่อว่าศักยภาพไทยทำได้ไม่มีปัญหา

12 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 4 (1)

ฯ ปริติยารชฐ'ยาง-ไปแตช-เหล็กต้นน้ำ'

รัฐเร่งเปิด '3ฐาน' อนาคตใหม่

"สภากริช"ไฟเขียวแผน
ปฏิรูปฉบับใหม่ แลกเงิน
ช่วยเหลือ 7 หมื่นล้านยูโร

"ปริติยารชฐ"เร่งเปิดฐาน 3 อุตสาหกรรมใหม่ เน้น"ยาง-ไปแตช-เหล็กต้นน้ำ" พร้อมผลักดัน เศรษฐกิจดิจิทัล รองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว ยันปัญหากริช-จีน กระทบเศรษฐกิจ ไทยไม่มาก ขณะ"สภากริช"ไฟเขียวแผนปฏิรูป ฉบับใหม่ ยกเครื่องระบบบำนาญ-ขึ้นภาษีมูลค่า เพิ่ม แลกเงินช่วยเหลือกว่า 7 หมื่นล้านยูโร

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระบบดับสูง (พตส.) ประจำปี 2558 โดยมี ม.ร.ว.ปริติยารชฐ เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี บรรยายภาพรวมการฟื้นตัวและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ม.ร.ว.ปริติยารชฐ กล่าวตอนหนึ่งว่า แนวทางที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระยะยาว คือการปรับฐานอุตสาหกรรมโดยเปิดฐานทรัพยากรใหม่ ใน 3 อุตสาหกรรม ซึ่งจากการหารือกับนายจักรมณเฑาะร์ ผาสุกานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มองว่าการยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา ให้เป็นรับเบอร์ชิตี เช่นเดียวกับที่ประเทศจีน จะช่วยดึงบริษัทผลิตยางรายใหญ่ของจีนที่มีเทคโนโลยี เข้ามาลงทุนใช้ไทยเป็นฐานการผลิต เพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก จะเป็นการช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศให้สูงขึ้น โดยที่ผ่านมามีการเดินทางไปดูงานรับเบอร์ชิตีที่ประเทศจีน และหารือกับบริษัทผลิตยางรายใหญ่ของจีนแล้ว

"ฐานทรัพยากรที่มีความสำคัญที่รัฐจะเร่งผลักดันให้สำเร็จคือ อุตสาหกรรมไปแตชที่มีทรัพยากรไปแตชมากถึง 4 แสนล้านตัน



บรรยายศก. : ม.ร.ว.ปริติยารชฐ เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี บรรยายภาพรวมการฟื้นตัวและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระบบดับสูง ประจำปี 2558

อยู่ใต้ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งจังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา และอุดรธานี โดยการกระบวนการผลิตแร่ไปแตชเพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนเช่นในอดีต ซึ่งมีบริษัทจากประเทศจีนเข้ามาขออนุญาตแล้วกว่า 10 ราย เพราะไปแตชถือเป็นวัตถุดิบสำหรับในการผลิตแม่ปุ๋ย ที่จีนมีความต้องการใช้สูงมาก โดยหากพัฒนาอุตสาหกรรมไปแตชได้สำเร็จ จะช่วยให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานที่จะทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตแม่ปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดในโลก"

ส่วนฐานอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการดึงดูดลงทุนและทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมากอีกจำนวนมาก คืออุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้นิคมอุตสาหกรรม

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

รัฐ

ในพื้นที่ซึ่งกันไว้เฉพาะมีการปลูกป่าล้อมรอบ โดยหากทำให้สำเร็จจะเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมของประเทศเลยทีเดียว

ม.ร.ว.ปริติยารชฐ กล่าวว่า การปรับฐานอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่น อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน, รถยนต์ไฮบริดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า, การวิจัยและพัฒนา, สถาบันกณวินวิชาชีพเฉพาะทาง และเปิดฐานทรัพยากรใหม่โดยที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่ จะช่วยทำให้ตัวเลขการส่งออกของไทยกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้จากที่ตัวเลขการขยายตัวการส่งออก



12 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 4 (2)

ที่ปรับลดลง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จากที่เป็นบวก 15.5% ลดลงเหลือ 2.93% ในปี 2555 และติดลบ 0.26% ในปี 2556 และติดลบ 0.41% ในปี 2557 ก่อนที่จะมาติดลบถึง 4.69% ในไตรมาสแรกของปี 2558 ซึ่งมีสาเหตุสำคัญหนึ่งมาจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงในต่างจังหวัด ต้องปิดกิจการลงจำนวนมาก นอกจากฐานอุตสาหกรรมใหม่แล้ว ก็จะต้องทำให้ไทยเป็นฐานทางการค้า เพื่อให้มีกิจกรรมการค้าเกิดขึ้นในประเทศ ส่งเสริมให้มีการเข้ามาตั้ง International Headquarter โดยการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากเงินปันผลและกำไรจากการขายทรัพย์สิน ภาษีเงินได้จากการให้บริการ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับยอดขายกิจการจัดซื้อและขายสินค้า เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการค้าในภูมิภาค

รัฐเร่งผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

ส่วนอีกเรื่องที่มีความสำคัญคือการทำให้เป็นฐานเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะมีการดำเนินการใน 5 ด้านคือ 1.ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ โดยตั้งบริษัทขึ้นมาทำเรื่องเช่นเนตเวิร์กแบนด์ ในลักษณะของ Infrastructure Fund เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงดิจิทัลภายในปี 2560

2.การลงทุนเรื่อง Gate way ที่ทำให้ค่าเช่าถูกลงและแข่งขันได้กับสิงคโปร์ 3.จัดตั้ง Data Centre ที่เอาภาษีของศูนย์ราชการมารวมกันเป็นฐานให้กับลูกค้า เพื่อจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุน 4.การทำเรื่องดิจิทัล โปรโมชัน เพื่อสร้างบุคลากรให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ และ 5.การทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัล โดยให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัล "การเปลี่ยนฐานอุตสาหกรรมใหม่ และทำให้ไทยเป็นฐานการค้า มีการส่งเสริมให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย โดยมีมาตรการส่งเสริมในเรื่องของภาษีรวมทั้งการสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเอาไว้รองรับ จึงจะผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต"

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า ช่วงที่รัฐบาลเข้ามาทำงานใหม่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจโตเพียง 0.6% จากปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยมีการประเมินว่าแนวโน้มราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลงไม่น้อยกว่า 3 ปี จากการที่สหรัฐอเมริกาค้นพบปริมาณสำรองของเชลล์ออยล์และเชลล์แก๊สมากกว่า 2 เท่าของปริมาณสำรองน้ำมันของโลก ซึ่งผลจากการค้าน้ำมันที่อ่อนตัว จะทำให้ราคาโลหะ ราคาสินค้าเกษตรอ่อนตัวลง ตามด้วยโดยสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

คือข้าว เพราะเรายังมีสต็อกในประเทศเหลืออยู่กว่า 17 ล้านตัน ในขณะที่การค้าขายข้าวในตลาดโลกมีอยู่เพียงประมาณ 38 ล้านตัน

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร่งการใช้จ่ายภาครัฐอย่างเต็มที่ได้อีก เพราะยังอัดฉีดเม็ดเงินลงไปมากเท่าไรก็ยังไม่แก้ปัญหา เงินจะหายไปหมด ดังนั้นรัฐบาลจึงเลือกที่จะช่วยเหลือเฉพาะจุดที่มีปัญหาจริงๆ ในกลุ่มชานาที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน 15 ไร่ ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยการอัดฉีดเม็ดเงินลงไป 3.9 หมื่นล้านบาท อย่างน้อยก็ช่วยให้ชาวนากลุ่มนี้ไม่เป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ซีปม"กรีซ-จีน"กระทบศก.ไทยน้อยมาก

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวด้วยว่า ปัญหากรณีทางการไทยส่งชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนซึ่งไม่ตรงกับข้อเรียกร้องของชาวอุยกูร์ที่ต้องการไปตุรกีไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกับไทย ซึ่งต้องดูการชี้แจงในภาพรวมของรัฐบาลเป็นหลัก

ส่วนปัญหาหนี้ของกรีซ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยน้อยมาก เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าไปประเทศกรีซน้อย ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจจีนไม่มีผลกระทบต่อการค้ากับไทยเช่นกัน แต่อาจกระทบกับผู้ซื้อหุ้นในจีน ซึ่งไม่น่าเป็นห่วงมากนัก

สภากรีซไฟเขียวแผนปฏิรูปฉบับใหม่

สภากรีกอนุมัติแผนปฏิรูปฉบับใหม่แลกเปลี่ยนกับเงินช่วยเหลือ 74,000 ล้านดอลลาร์ โดยสมาชิกสภา 251 คน จากจำนวนทั้งหมด 300 คน ยกมือสนับสนุนแผนปฏิรูปฉบับใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซิปริส ได้นำเสนอแผนการนี้แก่เจ้าหน้าที่ไปแล้วและกำลังอยู่ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

การอนุมัติของสภามีขึ้นหลังจากนายซิปริสขอให้สภานุมัติแผนการปฏิรูปที่ประกอบด้วยการยกเครื่องระบบบำนาญ การขึ้นภาษี และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อันเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องมาตลอด

แผนการปฏิรูปนี้ได้นำเสนอเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. และจุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่สมาชิกสภายุโรปของพรรคซิริซา อันเป็นต้นสังกัดของนายซิปริส โดยสมาชิกพรรคซิริซา 10 คนได้งดออกเสียงหรือคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว แต่ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านยกมือสนับสนุนข้อเสนอแนะ

สมาชิกระดับสูง 3 คนในรัฐบาล อยู่ในจำนวนผู้ที่งดออกเสียง เช่นเดียวกับสมาชิกพรรคซิริซาหลายคน รวมถึงนายกรัฐมนตรี วราฟากิส อติส รัฐมนตรีคลัง เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความเห็นที่แตกต่างกันอย่างหนักในหมู่พรรครัฐบาล

"นี่เป็นความรับผิดชอบของประเทศ เรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชน ซึ่งเราจะทำเช่นนั้นสำเร็จก็ต่อเมื่อยังอยู่ในยุโรปโซนต่อไปด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจที่เท่าเทียมกัน" นายซิปริสกล่าว

การที่สภากรีกอนุมัติข้อเสนอล่าสุดมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากแหล่งข่าวสหภาพยุโรปกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่า ข้อเสนอล่าสุดของกรีซมีเนื้อหาเป็นแง่บวกเพียงพอที่จะเปิดเจรจาสำหรับการให้ความช่วยเหลือวงใหม่มูลค่า 74,000 ล้านดอลลาร์

ข้อเสนอของกรีซมีมูลค่า 74,000 ล้านดอลลาร์ 50-50 รมต. คลังยุโรปผ่านข้อเสนอกรีซได้ หลังข่าวเผยว่า บรรดาสมาชิกยุโรปได้ประณามแล้วแสดงท่าทีแบ่งกัข้อเสนอใหม่ของกรีซ นอกจากนี้ กลไกสร้างเสถียรภาพของยุโรปยังพร้อมจะพิจารณาเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ 58,000 ล้านดอลลาร์ บวกกับความช่วยเหลืออีก 16,000 ล้านดอลลาร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ต่อจากนี้ข้อเสนอใหม่ของกรีซจะถูกส่งเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยุโรป 19 ประเทศ ซึ่งเริ่มประชุมกันเวลา 20.00 น.วานนี้ (11 ก.ค.)

รายงานข่าวระบุว่า มีโอกาส 50-50 ที่ข้อเสนอใหม่ของกรีซอาจได้รับการอนุมัติ หรืออาจถูกปฏิเสธก็ได้ เพราะบางประเทศที่มีเชิงกร้าวอย่างเยอรมนี คัดค้านการลดหย่อนหนี้แก่กรีซ ด้านประธานาธิบดีฟรังซัวส์ ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศส กล่าวว่า ข้อเสนอใหม่ของกรีซมีความจริงจังและน่าเชื่อถือ แต่ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรกัน

นายซิปริส ยอมรับว่า ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการผิดพลาด แต่ยืนยันว่าข้อเสนอใหม่เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่กรีซจะทำได้

"ข้อเสนอนี้ ประกอบด้วยเงื่อนไขหลายประการที่ไปไกลกว่าที่เราเคยรับปากไว้ และการฟื้นฟู แต่ก็ยังเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าที่เจ้าหน้าที่ยื่นมาให้เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งไม่ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้เงิน 320,000 ล้านดอลลาร์ของกรีซ"

13 กรกฎาคม 2558 หน้า 22 (1)



สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้นำคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโลกโขง ตำบลบุงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน

สำหรับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนั้นเป็นผลมาจากนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนขึ้น เพื่อบูรณาการกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน ภายใต

บึงกาฬเติมเต็มความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ราชนคร



ชมนิทรรศการผลสำเร็จของศูนย์



ชมการทอผ้า



คณะที่ร่วมเดินทางเข้าศึกษาดูงาน

คณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน พร้อมทั้ง จัดให้มีการรวมบัญชีเป็นบัญชีเดียวกัน โดยรวมเงินและรวมสมาชิกเป็นองค์กรเดียวเพื่อประกอบกิจกรรมตามที่ชุมชนต้องการ

ซึ่งผลจากการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนแห่งนี้ ทำให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าและเกิดความเข้มแข็ง ในหลายด้าน นับตั้งแต่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมกันรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีการร่วมคิด ร่วมดำเนินกิจกรรม

และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเฉพาะการสร้างวินัยทางการเงินของสมาชิกในชุมชน นับตั้งแต่ การออม การส่งคืนเงินกู้ตามระยะเวลา เป็นต้น และการเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์ที่รวบรวมผลงานการศึกษาวิจัยที่ประสบความสำเร็จแล้ว ในหลายด้าน เพื่อการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะอีสาน นั้น นับเป็นโอกาสที่เหมาะสมแก่การนำข้อมูลเพื่อนำ

ไปปฏิบัติใช้ได้เป็นอย่างดี ด้วยพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ก็มีสภาพทั้งภูมิสังคมและภูมิประเทศไม่ต่างจากจังหวัดสกลนครแต่ประการใด โดย การเดินทางเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ครั้งนี้คณะได้เข้าชมหลายกิจกรรมด้วยกัน

อาทิ การเลี้ยงปลาในถาดร่วมกับเปิดบ่อบาบาทลูกผสม และการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ในบริเวณ โดยกิจกรรมทั้งสอง เป็นกิจกรรมที่อยู่ในเมนูหลักของศูนย์ฯ ภูพาน เพราะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

13 กรกฎาคม 2558 หน้า 22 (2)

ของชาวอีสานที่ทำการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก และทำการประมงเป็นกิจกรรมเสริม เนื่องจากมีน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงปลาในระยะเวลายาว

และงานสาธิตเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ ตั้งแต่การเลี้ยงโคนม โคเนื้อหาจิมะ สุกรดำ และสัตว์ปีก เช่น การเลี้ยงไก่ดำภูพาน ตลอด



ถึงการพัฒนาพืชอาหารสัตว์ในแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ และแปลงนาพืชอาหารสัตว์ ซึ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปขยายผลในพื้นที่ของคณะผู้ศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี

ด้วยตำบลเชกานั้นมีเนื้อที่โดยประมาณ 132 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,500 ไร่ มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มน้ำ 80% เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 49,344 ไร่ มีลำห้วยจำนวน 34 สาย หนอง บึง จำนวน 113 แห่ง เหมาะสมสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งมีลำน้ำชีเป็นลำน้ำสายหลักของตำบล

สำหรับอาชีพหลักของราษฎร คือ การทำนา การทำสวนยางพารา ทำไร่มันสำปะหลัง อาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไปอาชีพเสริม คือ การทอผ้า การปลูกและผลิตสมุนไพร การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้สำหรับแปลงเกษตรและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้คณะก็ยังสามารถเรียนรู้ถึงแนวทางและวิธีการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวของศูนย์ฯ ด้วย.



13 กรกฎาคม 2558 หน้า 28

ผวจ.แพร่เดินหน้า ทวงป่าแก๊สรั่ว

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เรียกประชุมกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ (กอ.รมน.จังหวัด) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของราชการ ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัด สาระของการประชุมเน้นไปที่การแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

โดยนายศักดิ์กล่าวว่า พื้นที่ป่าในจังหวัดแพร่ถูกทำลายไปกว่า 50,000 ไร่ จาก 3 ล้านไร่ ในจำนวนนี้มีการปลูกยางพารามากถึง 10,000 ไร่ พบว่าเป็นของกลุ่มทุนใหญ่ๆ เข้ามาใช้พื้นที่ผิดกฎหมายจำนวน 4,000 ไร่ ซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ครั้งต่อไปจะดำเนินการที่ ต.สะเอียบ อ.สอง ที่มีการบุกรุกไปมากถึง 4,000 ไร่เศษเช่นกัน เป็นพื้นที่ราบไปจนถึงพื้นที่สูงบนยอดเขา เพื่อปลูกข้าวโพด ซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตและมีปัญหาหมอกควันมากที่สุดของจังหวัด ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการประกาศให้ประชาชนที่บุกรุกรับทราบ และประกาศพื้นที่บุกรุกเป็นเขตหวงห้าม พร้อมทั้งกันแนวเขตให้ชัดเจน โดยห้ามไม่ให้เข้าไปบนภูเขาทำไร่ข้าวโพดโดยเด็ดขาด “หลังจากยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้ว จะเรียกผู้บุกรุกเข้าหารือทำความเข้าใจ โดยทางจังหวัดแพร่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่บุกรุกร่วมกันวางแผนการเกษตรใหม่ คือการทำเกษตรที่เหมาะสม รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งยึดพื้นที่ให้ได้ภายใน 15 วัน ในช่วงนี้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นขอความร่วมมือกลุ่มรถแทรกเตอร์การเกษตร ห้ามขึ้นไปบนพื้นที่บุกรุกป่าบนภูเขาโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนจะมีการยึดและจับกุมดำเนินคดี” นายศักดิ์กล่าว

13 กรกฎาคม 2558 หน้า 14



● สถาบันเกษตรกร

ตรัง/ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตของผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการใช้ ทำให้ราคายางพาราลดลงและมีความผันผวนสูง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นโยบายการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะรองรับผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรได้ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต “จังหวัดตรังจึงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราและสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้มีความรู้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อไปได้” นายนิกร กล่าว

13 กรกฎาคม 2558 หน้า B 2

DITP ใช้ช่องทางค้า
 โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ไม้ยางพาราไทยบุกตลาดจีน คณะผู้แทนไม้ยางพาราเยือนนครเซี่ยงไฮ้

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคใต้ตอนล่าง (หาดใหญ่) และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้จัดงานจับคู่ธุรกิจไม้ยางพารา ภายใต้ชื่อ งาน "Business Matching on Rubber Wood & Relating Sector" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ Exhibition Hall โรงแรม Pullman Shanghai Skyway โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Wang Shaofang เลขาธิการสมาคมธุรกิจไม้ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนธุรกิจไม้ยางพาราไทย และนายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยบรรยายสรุป ให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการจีนได้รู้ว่าไม้ยางพาราของไทยเป็นไม้ที่มีคุณภาพสูง และมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีลวดลายสวยงาม ย้อมสีได้ ตกแต่งง่าย น้ำหนักเบา ทั้งยังมีราคาถูก ทำให้ตลาดจีนตื่นตัวและสนใจ นำเข้าไม้ยางพาราจากประเทศไทยมากขึ้น

ในกิจกรรมครั้งนี้ฝ่ายไทยได้นำคณะผู้ประกอบการไทยซึ่งดำเนินธุรกิจไม้ยางพารากว่า 10 บริษัท นำโดยสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยเข้าพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้ เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



Mr. Wang Shaofang
 เลขาธิการสมาคมธุรกิจไม้ ณ นครเซี่ยงไฮ้



นายสุทิน พรชัยสุรีย์
 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

รวมทั้งตลาดไม้ Furen Wood ซึ่งถือเป็นตลาดไม้ขนาดใหญ่ของนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจและการตลาด รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน ไม้ยางพารายังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในตลาดจีน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจครั้งแรกในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไม้ยางพารา ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีลักษณะเด่นในการทนต่อความชื้นสูง มีลวดลายสวยงามและเป็นไม้เนื้ออ่อน

เหมาะกับภูมิอากาศอย่างเมืองเซี่ยงไฮ้ และสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ สำหรับใช้กลางแจ้ง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการนำร่องในการแสวงหาตลาดใหม่แก่ผู้ประกอบการไทย

ตลาดเซี่ยงไฮ้ถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การเงิน และศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยให้ธุรกิจค้าไม้ของไทยสามารถพัฒนาได้อย่างเพียงพอ

การเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ของคณะธุรกิจไม้ยางพาราในครั้งนี้ เป็นการเปิดตลาดการส่งออกไม้ยางพาราไทยมายังนครเซี่ยงไฮ้ ที่มีกำลังซื้อสูง โดยหากประเทศไทยสามารถขยายช่องทาง การส่งออกไม้ยางพารามายังประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครเซี่ยงไฮ้ได้สำเร็จ เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกไม้ไทยได้ในอนาคต ไม้ยางพาราไทยจึงถือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีอนาคตสดใสในตลาดจีน





**ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตราง จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับ
กศน.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา**

แหล่งที่มา : สวท.ตราง วันที่ข่าว : 12 กรกฎาคม 2558

นางสาวมนต์สุตา เกรียงไกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตราง กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตราง สร้างความรู้และมอบความสุขให้กับนักเรียนและประชาชน ตามนโยบาย คสช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3 วัน 2 คืน ให้กับ กศน.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมถุมือแพทย์จากน้ำยางพารา กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมดาราศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วม 37 คน ครู 5 คน

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตราง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ด้วยการ จัดการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่สังคมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่สังคม มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การแสดง กิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและประชาชนที่สนใจ สามารถสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตราง เลขที่ 16 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตราง 92000 โทรศัพท์. 0-7558-2303 โทรสาร. 0-7558-2304 หรือ <http://www.trangsci.com> ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์


Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจา "Southern International Trade Expo" ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 11 กรกฎาคม 2558

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐเอกชน และเมืองสุราษฎร์ธานี ราชอาณาจักรไทย จะจัดงาน "Southern International Trade Expo" ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม ณ โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี เป็นการเจรจาธุรกิจการค้าทางพาราผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมืองสุราษฎร์ธานี อินเดีย รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองพระราชทานนาม จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ 100 ปีด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังกล่าวว่า Southern International Trade Expo จะเป็นโครงการต้นแบบนำร่อง ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศ โดยอาศัยความสัมพันธ์และศักยภาพของจังหวัดในภูมิภาค โดยมีบุคคลสำคัญและผู้เกี่ยวข้องชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนมาก คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะทำให้อุตสาหกรรมส่งออกของภาคใต้ขยายตัว เป็นที่น่าสนใจของนักธุรกิจต่างชาติ และเพิ่มศักยภาพให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองธุรกิจและท่องเที่ยวระดับนานาชาติอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนาภรณ์ - Rewriter : ฐิติวรดา ปุຍอรุณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



กลุ่มคัลสเตอร์ไม้ยางพาราจังหวัดตรัง จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง องค์กร

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง วันที่ข่าว : 11 กรกฎาคม 2558

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคัลสเตอร์พาราว่าดเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ สนามกีฬาเทศบาล 2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง ซึ่งกลุ่มคัลสเตอร์ไม้ยางพาราจังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมถึงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย ต่อต้านการใช้จ่ายเสพติด และการรณรงค์สร้างความสามัคคีปรองดอง อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละองค์กรในวันนี้ก็จะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกันในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไป

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราจัดเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพราะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกร เกิดการจ้างงานในจังหวัด และทำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเป็นจำนวนมาก จากสถานะการแข่งขันด้านการค้าของโลกที่เสมือนไร้พรหมแดนในปัจจุบัน การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน อาทิ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต การฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแสวงหาตลาดใหม่ และอีกมากมายที่สามารถกระทำได้ภายใต้การรวมกลุ่ม ซึ่งการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มที่กล่าวมานั้น จะขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : สุรียน ตันตราจิณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 13:48:25 น.

1. สรุปภาพการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางพาราขายแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์กรีซที่ยังไม่มีความคืบหน้า และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ขณะที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้นตลาด และต้องติดตามนโยบายต่างๆ ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาราคายางในระยะต่อไป

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.98 บาท ลดลงจาก 54.48 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.50 บาท หรือร้อยละ 4.59
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.48 บาท ลดลงจาก 53.98 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.50 บาท หรือร้อยละ 4.63
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.98 บาท ลดลงจาก 53.48 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.50 บาท หรือร้อยละ 4.67
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.24 บาท ลดลงจาก 24.09 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.85 บาท หรือร้อยละ 3.53
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.44 บาท ลดลงจาก 21.17 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 3.45
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.77 บาท ลดลงจาก 51.84 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 4.07 บาท หรือร้อยละ 7.85

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

- 2 -

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.70 บาท ลดลงจาก 62.43 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาทหรือร้อยละ 4.37
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.55 บาท ลดลงจาก 61.28 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาทหรือร้อยละ 4.46
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.66 บาท ลดลงจาก 42.75 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.09 บาท หรือร้อยละ 4.89

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.45 บาท ลดลงจาก 62.18 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาท หรือร้อยละ 4.39
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.30 บาท ลดลงจาก 61.03 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาท หรือร้อยละ 4.47
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.41 บาท ลดลงจาก 42.50 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.09 บาท หรือร้อยละ 4.92

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคาขางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนกรกฎาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนผิดหวังต่อข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและชะลอการซื้อเพื่อจับตาดูการลงประชามติของกรีซ ประกอบกับราคาน้ำมันค่อนข้างผันผวนในทิศทางที่ปรับตัวลดลง

- 3 -

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 170.33 เซนต์สหรัฐฯ (57.20 บาท) ลดลง
จาก 180.02 เซนต์สหรัฐฯ (60.34 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 9.69 เซนต์สหรัฐฯ หรือ
ร้อยละ 5.38

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 208.65 เยน (56.53 บาท) ลดลงจาก 217.46
เยน (58.67 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 8.81 เยน หรือร้อยละ 4.05

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2558--